

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษา เรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้นำเสนอ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. สมมติฐานการศึกษา
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
5. สถิติที่ใช้ในการศึกษา
6. สรุปผลการศึกษา
7. อภิปรายผล
8. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามหมู่บ้านที่อยู่อาศัย
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม

สมมติฐานการศึกษา

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาค้างนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอคูคต จังหวัดมหาสารคาม 19 หมู่บ้าน จำนวน 4,268 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาค้างนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอคูคต จังหวัดมหาสารคาม 19 หมู่บ้าน จำนวน 374 คน ซึ่งได้จากการคำนวณด้วยสูตรทาร์ยามาน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ พื้นที่อาศัยอยู่ ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอคูคต จังหวัดมหาสารคาม โดยมีตัวเลือก 5 ระดับ

ของความคิดเห็นเป็นไปตามมาตรฐานค่าตามวิธีของ ของลิเคิร์ต (R.A.Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอคูคต จังหวัดมหาสารคาม

สถิติที่ใช้ในการศึกษา

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษา ได้นำหลักสถิติมาประกอบการวิเคราะห์ แบบสอบถามดังนี้

1. สถิติที่ใช้การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือหาความเชื่อมั่น ใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

3. การวัดระดับความคิดเห็น สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. สถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของ ประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย จำแนกตามหมู่บ้าน วิเคราะห์ด้วยการแปรปรวนทางเดียว F -test (One-way ANOVA)
5. เมื่อมีการทดสอบสมมติฐานแล้วหากพบว่าโดยรวมมีความคิดเห็น แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ศึกษาจะทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี LSD. (Least Significant Difference)
6. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และ อภิปรายเชิงพรรณนา

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุฉีกรัง จังหวัดมหาสารคาม

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย เตย อำเภอกุฉีกรัง จังหวัดมหาสารคาม พบว่าโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ จำแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการ พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้านการป้องกัน โรคและระงับโรคติดต่อ ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ด้านการคุ้มครอง ดูแลและบำรุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ที่อาศัยในหมู่บ้าน ต่างกัน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุฉีกรัง จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

2.1 ความคิดเห็นของประชาชน ที่อาศัยในหมู่บ้าน ต่างกันต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุฉีกรัง จังหวัดมหาสารคาม พบว่าโดยรวมมี ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุฉีกรัง จังหวัดมหาสารคาม ต้องรักษาความสะอาดของถนนที่สาธารณะให้มากขึ้น ควรจัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำทางบกให้มากขึ้น จัดให้มีรถเก็บขยะตามหมู่บ้าน ควรส่งเสริมกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการทุกด้าน ควรจัดให้ความรู้การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อแก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน ควรสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษาให้กับทุกโรงเรียน และ ควรจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างสม่ำเสมอ

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุฉีกรัง จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุฉีกรัง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุฉีกรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 โดยมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 67 มี 9 ด้านและด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ได้ทำหน้าที่บทบาททางการบริหารอยู่ 7 ประการคือ การวางแผน การจัดองค์การ การบรรจุ การสั่งการ การประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ (พิทยา บวรวัฒนา .2546: 42) ใช้แนวคิดการบริหารวงจร PDCA (ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ. 2540 :142-143)คือการ วางแผนกำหนดเป้าหมาย, วัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานวิธีการและขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย การปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ตรวจสอบ เพื่อประเมินผลว่ามีปฏิบัติตามตามแผนหรือไม่ และปรับปรุง) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ทำการตรวจสอบแล้ว แต่การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ในแต่ละด้านยังไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่เช่นด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและ

ที่สาธารณชนรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพบว่าการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะสำหรับประชาชนยังไม่เพียงพอและยังไม่มี การเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่โดยการนำไปเผา แต่สำหรับด้านอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ได้ดำเนินงานสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามแจ้งหรือประกาศบอกประชาชน มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การรักษาทำความสะอาดถนนและทางเดินเป็นประจำ จัดให้มีการพ่น หมอกควัน กำจัดขยะ ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) แต่ละหมู่บ้านอย่างเพียงพอ มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม เช่น วันลอยกระทง บุญบั้งไฟ นอกจากนี้ได้จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพเพื่อสงเคราะห์คนชราอย่างสม่ำเสมอ และมีโครงการดูแล ต้น ไม้ที่ ได้ปลูกในวันสำคัญต่างๆเช่น ปลูกต้นไม้เพื่อถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยกรนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด ตามมาตรา 69/1 จากประเด็นเหล่านี้ทำให้ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอภูคัง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาที่พบสอดคล้องกับอนันต์ เดชโยธิน (2544 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ ประจักษ์ วงศ์ปัญญา (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในพื้นที่ ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ จารุณี ธนิตกุล (2550: บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสมเด็จ

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ เบนจอร์รณ ฐระธรรม (2551 : 80) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล น้ำใส อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ จารุณี พิมพ์จำปา (2551 : 79) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระดับความคิดเห็นพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ พงศ์พิชญ์ บุตรพระองค์ (2551 : 92) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย พบว่าการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ ปรานีดี ทนน้ำ (2551: 93) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี พบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับ ประจักษ์ วงศ์ปัญญา (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง และไม่สอดคล้องกับ พิชัย วัฒนกิติกุล (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับ เดือนฉาย ผลเรื่อง (2551 : 80) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม พบว่ามีการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากและไม่สอดคล้องกับ นรา ณ ร้อยเอ็ด (2551 : 97) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอภูกระดึง จังหวัดมหาสารคามแตกต่างกัน

ผลการศึกษาที่พบ เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย มีเขตการปกครอง จำนวน 19 หมู่บ้าน ประชากรในแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนแตกต่างกันซึ่งประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนองแสน บ้านหนองแสง บ้านวังโจด และบ้านสำโรง นอกจากนี้ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยในแต่ละหมู่บ้านต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยในแต่ละด้านก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันเช่นด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกพบว่าประชาชนที่อาศัยบ้าน โขกชัย (1)บ้านหนองแสง(2)และบ้านวังโจด (3)มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับบ้าน โนนงาม(19) ด้านรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พบว่าประชาชนที่อาศัย บ้าน โขกชัย (1) บ้านหนองแสง(2)มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับบ้านห้วยนา (17)และบ้าน โนนงาม(19) และด้านการป้องกัน โรคและระงับ โรคติดต่อ พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านหนองแสง(16) มีความคิดเห็นแตกต่างกับบ้าน โนนงาม(19) ซึ่งความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกที่เกิดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกที่ขึ้นอยู่กับจิตใจของเฉพาะบุคคลซึ่งอาจเป็นไปในทางที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ ปัจจัยที่ทำให้บุคคลมีความคิดเห็นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน สภาพแวดล้อม และการมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งการแสดงออกเช่นนี้อาจได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ นอกจากนี้ประชาชนที่อาศัยบ้านห้วยนา(17)และบ้าน โนนงาม(19) พบว่ามีความคิดเห็นระดับมากและมากที่สุดในแต่ละด้านของการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อาจจะเป็นเพราะเจตคติและความคิดเห็นของกลุ่ม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดเห็นหรือเจตคติของบุคคล เนื่องจากบุคคลจะต้องมีสังคมและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้นความคิดเห็นและเจตคติต่างๆ จะได้รับการถ่ายทอดและได้รับแรงกดดันจากกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในโรงเรียน กลุ่มอ้างอิงต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดความคล้อยตามเป็นไปตามกลุ่มได้ และสื่อต่างๆ ที่บุคคลได้รับสื่อเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ จะมีผลทำให้บุคคลมีความคิดเห็นความรู้สึกต่างๆ เป็นไปตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อ

ผลการศึกษาที่พบ เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้และผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลดังนี้ ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ปราณิต ทนน้ำ (2551: 93) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่าการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีสถานภาพ หมู่บ้านแตกต่างกัน การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่สอดคล้องกับ พงศ์พิชญ์ บุตรพระองค์ (2551 : 92) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ผลเปรียบเทียบระดับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีสถานภาพการปฏิบัติงานในองค์กร และมีสังกัดแตกต่างกัน พบว่าระดับความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีสภาพการปฏิบัติงานในองค์กรที่แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ระดับความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลที่สังกัดแตกต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

1.1 ด้านการจัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยควรจัดให้มีการสร้างรางระบายน้ำอย่างดีและควรจัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบกให้มากขึ้น

1.2 ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ควรจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่โดยการนำไปเผาและจัดให้มีภาชนะรองรับสำหรับประชาชนอย่างเพียงพอและต้องรักษาความสะอาดของ สาธารณะให้ขึ้น

1.3 ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ควรจัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควรจัดให้ความรู้การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อแก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน

1.4 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ควรจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการดับเพลิงเช่นรถดับเพลิงอย่างเพียงพอและควรเพิ่มอุปกรณ์และเครื่องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากขึ้น

1.5 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ควรสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษาให้กับทุกโรงเรียน

1.6 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ควรมีโครงการเพื่อให้กลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมในงานด้านพัฒนาท้องถิ่น และควรส่งเสริมกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการทุกด้าน

1.7 ด้านการคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ควรจัดให้มีการปลูกต้นไม้ในวัดและควรคุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

1.8 ด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นควรส่งเสริมให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และควรส่งเสริมการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการเก็บขยะมูลฝอย และภาชนะรองรับขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอคูคต จังหวัดมหาสารคาม

2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการอนุรักษ์ป่าไม้สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอคูคต จังหวัดมหาสารคาม